

กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อสาธารณกุศล

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามสแควร์

ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อสาธารณกุศล”

เลขที่บัญชี 038 - 4 - 46678 - 2

ความเป็นมา : การก่อตั้งกองทุน

ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในช่วง 60 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลพวงมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้นคนในยุคปัจจุบัน คือ ยุคดิจิทัล ต่างได้รับผลประโยชน์ได้จากความสำเร็จของการพัฒนาประเทศกันถ้วนหน้า ตัวอย่างเช่น มีเครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคร้ายไข้เจ็บได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที, มีการก่อสร้างอาคารสูง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้มาก และอีกตัวอย่างใกล้ตัวคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งได้กลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทุกคนต้องพกพาติดตัวเป็นประจำ เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่ควบคู่กันมากับความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจน ปัญหาชนบทรรมนิยม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ติงามของคนไทยกำลังจะถูกลืมนไป เพราะสังคมมีแนวโน้มชื่นชมและยอมรับในวัฒนธรรมต่างชาติว่าเป็นสิ่งที่โก้เก๋ เข้ากับสมัยนิยม และที่สำคัญคือ ปัญหาความเลื่อมทางจิตใจและค่านิยมของผู้นคนในยุคปัจจุบันซึ่งได้แทรกซึมไปถึงเยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นอนาคตของประเทศในภายหน้า นับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้นคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนและแข่งขันกันอย่างดุเดือด ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน จนถึงวัยชรา ก็เพื่อเป้าหมายการได้อยู่ในสังคมที่มีแต่ความฟุ้งเฟ้อ สะดวกสบาย และยึดคุณค่าของวัตถุนิยมเป็นที่ตั้ง โดยลืมนองคุณค่าของตนเองและคุณค่าของการทำกิจกรรมหรือผลงานเพื่อสังคม

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่ควบคู่มาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง เพราะนับวันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แผ้วถ่างและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้นคนในสังคมไทยมากขึ้น ดังนั้น มูลนิธิ มสวท. จึงได้ตั้งเจตนารมณ์และเป้าหมายในการทำงาน คือ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาสังคมที่ควบคู่มากับความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ โดยให้น้ำหนักและความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง “ศักยภาพของผู้นคน” ด้วยการดึงเอาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือผู้ใหญ่ ให้มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม

และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในการทำงานของมูลนิธิ มสวท. จำเป็นต้องอาศัยเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงานและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง มูลนิธิ มสวท. จึงได้ก่อตั้ง “กองทุนเพื่อสาธารณกุศล” ขึ้นมาเพื่อรองรับการบริจาคเงินจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของกองทุน

วัตถุประสงค์ของ “กองทุนเพื่อสาธารณกุศล” ได้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งมูลนิธิสภากาชาดและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยกองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อสาธารณกุศล จะครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการทำงานของมูลนิธิ และการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ทั้งในรูปแบบโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างและไม่ทับซ้อนกับกองทุนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดตากฟ้า และกองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

พื้นที่เป้าหมาย

ครอบคลุมทั่วประเทศ
